



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ 17 ธันวาคม 2561

เรื่อง	สื่อ
1. สศก.คาดการณ์ตัวเลขไม้ผลภาคต่อ.ปี'62	แนวหน้า
2. สก๊อปพิเศษ: ทิศทางตลาดข้าวอินทรีย์ไทยสดใส่ตอบรับไลฟ์สไตล์ ผู้บริโภครักสุขภาพ...สยามรัฐ	มติชน(กรอบข่าย)
3. งบหาเสียง'ส.ส.' ชงให้คนละ2ล.	มติชน(กรอบข่าย)
4. คอลัมน์: นิวส์โน้ต News Note: โควด้ารมต.	ข่าวสด
5. ข่าวลือ ข้าวปล่อย สารวัตรเหลิม ดาวเทียม กระบวนท่า ดาวยั่ว	แนวหน้า
6. จัดใหญ่ฉลอง 20 ปี มาตรฐานฮาลาลไทยสุดอลังการ	แนวหน้า
7. ช่วยยางฉลุย ส่งรง.ทำล้อเครื่องบิน	สยามกีฬา
8. ภาพข่าว: เปิดงาน	มติชน
9. ปันมาตรการ กระตุ้นเกษตรกร โค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้ง สำเร็จหรือล้มเหลว	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
10. ปฏิทินกิจกรรม	ไทยโพสต์
11. ดันสหกรณ์รวมยางส่งออกหมื่นตันกรม.อนุมัติสินเชื่อเสริมสภาพคล่อง	สยามรัฐ
12. ภาพข่าว: 9 ปี กรมหม่อนไหม	



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

หัวข้อข่าว : สศก.คาดการณ์ตัวเลขไม้ผลภาคต่อ.ปี'6

วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561

ฉบับที่ : 13750 หน้า : 8(ล่างขวา)

สศก.คาดการณ์ตัวเลขไม้ผลภาคต่อ.ปี'62

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)เปิดเผยถึง การบูรณาการจัดทำข้อมูลปริมาณการผลิตไม้ผล เอกภาพรอบที่ 1 ปี 2562 ซึ่งสศก.ร่วมกับคณะทำงานสำรวจข้อมูล ไม้ผลเศรษฐกิจภาคตะวันออก ประกอบด้วย สำนักส่งเสริมและพัฒนาการ เกษตรที่ 3 (สศก.3)จ.ระยอง สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง จันทบุรีและ ตราด และกลุ่มไม้ผล กรมส่งเสริมการเกษตร พิจารณาผลพยากรณ์ไม้ผล ภาคตะวันออก ครั้งที่ 1 ของสินค้า 4 ชนิด ได้แก่ ทุเรียน มังคุด เงาะ และลองกอง ใน 3 จังหวัดคือ จันทบุรี ระยอง และตราด เพื่อใช้เป็นข้อมูล เมืองต้นในการวางแผนบริหารจัดการผลไม้ตั้งแต่ต้นฤดู

สำหรับผลพยากรณ์ปี 2562 ครั้งที่ 1 (ข้อมูล ณ 7 ธันวาคม 2561) พบว่า เนื้อที่ขุดต้น ของไม้ผลทั้ง 4 ชนิดมี 691,521 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่มี 678,203 ไร่ (เพิ่มขึ้น 13,318 ไร่ หรือร้อยละ 1.96) โดย ทุเรียนเพิ่มขึ้นประมาณ ร้อยละ 4.57 เงาะ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.46 มังคุด ลดลงร้อยละ 0.15 และลองกอง ลดลงร้อยละ 3.45 เนื้อที่ให้ผล ทั้ง 4 ชนิดมี 630,968 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่มี 615,172 ไร่ (เพิ่มขึ้น 15,796 ไร่ หรือ ร้อยละ 2.57) โดยทุเรียน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.54 มังคุด เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.82 เงาะเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.19 ส่วนลองกอง ลดลงร้อยละ 1.86 ผลผลิตรวมทั้ง 4 สินค้า คาดว่าจะมีประมาณ 863,258 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่มีจำนวน 667,025 ตัน (เพิ่มขึ้น 196,233 ตัน หรือ ร้อยละ 29.42) โดยผลผลิตจะออกมากช่วงกลางเดือนเมษายน ต่อเนื่องถึง กลางเดือนพฤษภาคม 2562 ซึ่งคาดว่าผลผลิตรวมของทั้ง 4 สินค้าจะเพิ่ม ขึ้นทุกชนิด โดยมังคุดจะเพิ่มขึ้นมากที่สุดอยู่ที่ร้อยละ 120.06 เนื่องจาก สภาพอากาศเอื้ออำนวยมีเวลาพักสะสมอาหารนาน รองลงมาได้แก่ ลองกอง เพิ่มขึ้นร้อยละ 44.98 ทุเรียน เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.49 และ เงาะ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.26

ด้านผลผลิตต่อไร่ ทั้ง 4 ชนิด คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากสภาพ อากาศเอื้ออำนวย ประกอบกับในปีที่ผ่านมาไม้ผลบางชนิดไม่ติดผลหรือ ผลผลิตน้อย ทำให้มีเวลาพักต้นสะสมอาหารต้นสมบูรณ์ขึ้นส่วนหนึ่ง โดยเฉพาะผลผลิตต่อไร่ของมังคุด และลองกอง คาดว่า มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมาก ประกอบกับในช่วงปลายปี 2561 สภาพอากาศมีความเหมาะสม กระตุ้น ให้สามารถติดดอกออกผลได้มากยิ่งขึ้น

ด้านนายสุชัย กิตตินันท์หะศิลป์ ผู้อำนวยการ สศก.6 กล่าวเสริมว่า ขณะนี้ทุเรียน ออกดอกแล้วประมาณร้อยละ 60 ผลผลิตที่ติดในช่วง แรกเป็นทุเรียนพันธุ์เบาและทุเรียนที่ใช้สารกระตุ้นการออกดอก โดยจะ

เป็นพันธุ์กระดุมและหอมทอง ซึ่งบางส่วนจะทยอยเก็บเกี่ยวผลผลิต ได้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 เป็นต้นไป ส่วนผลผลิตจะออกมากช่วง เมษายนถึงพฤษภาคม เงาะ ออกดอกแล้วประมาณร้อยละ 20 จะสามารถ เก็บเกี่ยวผลผลิตรอบแรกได้ช่วงปลายเดือนมีนาคม 2562 ในจ.ตราด มังคุด ออกดอกแล้วประมาณร้อยละ 8 ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในระยะปากนกแก้ว หากมีฝนตกจะออกใบอ่อนแทนการออกดอก ทั้งนี้ สามารถเก็บผลผลิต รอบแรกได้ช่วงเดือนปลายมีนาคม 2562 จะออกชุกช่วงปลายพฤษภาคม ต่อเนื่องถึงมิถุนายน 2562 ส่วนลองกอง สถานการณ์ขณะนี้ยังคาดการณ์ การออกดอกไม่ชัดเจน

อย่างไรก็ตาม สภาพดิน ฟ้า ที่อากาศแปรปรวนอาจทำให้ปริมาณ ผลผลิตไม้ผลเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้อีก เนื่องจากปีนี้สภาพ อากาศช่วงแรกของภาคตะวันออกที่มีฝนตกทิ้งช่วงไปเร็วกว่าปีที่ผ่านมา ส่งผลต่อการติดดอกออกผล โดยเฉพาะทุเรียน มังคุด และเงาะ ที่ออกดอก เร็วขึ้น จึงเริ่มเห็นพัฒนาการที่ชัดเจน และจะเห็นผลได้อีกครึ่งหลังกลาง เดือนมกราคม 2562 เป็นต้นไป และหลังจากนี้ สศก.6 จะติดตาม สถานการณ์ใกล้ชิด สำหรับท่านที่สนใจ สามารถสอบถามข้อมูล ไม้ผล ภาคตะวันออกเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 จังหวัด ชลบุรี โทร. 0-3835-2435 หรืออีเมล zone6@oae.go.th



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากหนังสือพิมพ์ สยามรัฐ
หัวข้อข่าว : สก๊อปพิเศษ: ทิศทางตลาดข้าวอินทรีย์ไทยสดใส ตอบรับไลฟ์สไตล์ ผู้บริโภครักสุขภาพ...

วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561
ฉบับที่ : 23916 หน้า : 8(ล่างซ้าย)



ทิศทางตลาดข้าวอินทรีย์ไทยสดใส ตอบรับไลฟ์สไตล์ ผู้บริโภครักสุขภาพเพิ่มขึ้น



สก๊อปพิเศษ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้ความสำคัญและผลักดันการขับเคลื่อนการค้าสินค้า “ตลาดนำการผลิต” และ “เกษตรอินทรีย์” มาอย่างต่อเนื่อง ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ พ.ศ.2560-2564 และปัจจุบันมีผู้สนใจบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพเพิ่มขึ้นส่งผลให้การบริโภคข้าวอินทรีย์และสินค้าอินทรีย์ในประเทศและต่างประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม ตลาดส่งออกของไทยยังเป็นการส่งออกในรูปแบบข้าวสารเท่านั้น ซึ่งหากระยะต่อไปรัฐบาลสนับสนุนการแปรรูปเพื่อการส่งออกให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ก็จะเป็นการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร และเพิ่มการส่งออกข้าวอินทรีย์มากยิ่งขึ้นในอนาคต

นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กล่าวว่า สก. โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1-12 ได้บูรณาการร่วมกันสำรวจข้อมูลตลาดข้าวอินทรีย์ พบว่าปีเพาะปลูก 2559/60 มีการผลิตข้าวอินทรีย์มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ประเทศไทย (Organics Thailand) ทั้งหมด 28,091 ตัน โดยจำหน่ายในประเทศ ร้อยละ 63

ส่งออกร้อยละ 37 ซึ่งวิถีตลาดข้าวอินทรีย์ไทย เริ่มจากเกษตรกรจำหน่ายข้าวเปลือกให้แก่ผู้รวบรวมในพื้นที่คิดเป็นร้อยละ 67 จำหน่ายไปที่โรงสีโดยตรงคิดเป็น ร้อยละ 32 ส่วนร้อยละ 1 จำหน่ายเป็นเมล็ดพันธุ์ให้กับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ซึ่งผลผลิตข้าวส่วนใหญ่มาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือเป็นหลักสายพันธุ์ข้าวในตลาดได้แก่ข้าวหอมมะลิ 105 ข้าวหอมมะลิแดง ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวหอมนิล และข้าวเหนียว กข 6

เกษตรกรส่วนใหญ่ จำหน่ายในตลาดสมาชิกเฉพาะสินค้าเกษตรอินทรีย์ อาทิ สหกรณ์การเกษตรอินทรีย์ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์การเกษตร

รหัสข่าว: C-181217021044 (17 ธ.ค. 61/05:53)

หน้า: 1/2

iQNewsAlert

บริษัท อินโฟเวสต์ จำกัด | 888/178 อาคารมหาพราหมณ์ ชั้น 17 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
☎ 02-253-5000, 02-651-4700 ☎ 02-253-5001, 02-651-4701 ✉ help@iqnewsalert.com



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากหนังสือพิมพ์ สยามรัฐ
หัวข้อข่าว : สกู๊ปพิเศษ: ทิศทางตลาดข้าวอินทรีย์ไทยสดใส ตอบรับไลฟ์สไตล์ ผู้บริโภครักสุขภาพ...

วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561
ฉบับที่ : 23916 หน้า : 8(ล่างซ้าย)



เพื่อการตลาดลูกค้า.ก.ส. โดยเกษตรกรต้องเป็นสมาชิกและจะได้รับการส่งเสริมการผลิตภายใต้กระบวนการผลิตข้าวตามมาตรฐานการรับรองเกษตรอินทรีย์มีการจำหน่ายเป็นข้าวเปลือก 1-2 ครั้ง/ปี เพราะเกษตรกรเห็นว่า สามารถได้รายได้เป็นเงินก้อนเพื่อมาใช้จ่ายหรือชำระหนี้ได้เพียงพอ สำหรับการแปรรูปส่วนใหญ่จะเป็นรูปแบบข้าวสารส่วนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยังมีไม่มากนักเนื่องจากมีต้นทุนจำกัด โดยส่วนใหญ่ ได้แก่ เครื่องสำอาง เครื่องดื่มสำเร็จรูป ขนม ซีเรีย และอาหารเสริมสุขภาพ

ด้านนางเพ็ญศิริวงษ์วาทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 จังหวัดอุดรธานี (สศท.3) กล่าวว่า หากมองถึงตลาดค้าส่งในประเทศ นับเป็นตลาดที่น่าสนใจ เนื่องจากสามารถจำหน่ายข้าวอินทรีย์ได้เป็นประจำและมีปริมาณต่อครั้งค่อนข้างมาก ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ โรงเรียน โรงพยาบาล ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป รวมถึงการจำหน่ายในรูปแบบการรับจ้างผลิตสินค้าในแบรนด์ของลูกค้าเอง ในขณะที่ตลาดต่างประเทศของข้าวอินทรีย์ ได้แก่ สวิตเซอร์แลนด์ อเมริกา รัสเซีย ลิงคโปร์ ฮองกง ยุโรป ญี่ปุ่น ภายใต้มาตรฐาน IFOAM,

EU, NOP และ JAS ซึ่งในอนาคตจะขยายตลาดไปยังประเทศจีนตามมาตรฐาน COFCC ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงเกษตรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งชี้ให้เห็นอนาคตที่สดใสของข้าวอินทรีย์ไทยในตลาดโลก

ทั้งนี้ สศก. ได้จัดทำแนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดข้าวอินทรีย์ 8 แนวทาง ประกอบด้วย 1.การจัดทำฐานข้อมูลผู้เกี่ยวข้องในระบบตลาดทุกมิติ เพื่อใช้ในการวางแผนผลิต จัดจำหน่าย และสร้างความเชื่อมโยงของกลุ่มผู้ประกอบการและผู้บริโภค 2.การส่งเสริมการผลิตสินค้าและออกแบบผลิตภัณฑ์ ให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มผู้บริโภค พร้อมทั้งศึกษาและจัดทำข้อมูลสถานการณ์การผลิต และการตลาดสินค้าอินทรีย์อย่างต่อเนื่อง 3.การเพิ่มปริมาณการจำหน่ายในช่องทางการตลาดเดิม ได้แก่ เพิ่มการประชาสัมพันธ์ ณ จุดจำหน่าย เพิ่มสัดส่วนการจัดจำหน่ายในตลาดโมเดิร์นเทรดและตลาดออนไลน์ 4.การส่งเสริมการบริโภคข้าวอินทรีย์ภายในประเทศ สนับสนุนหมู่บ้านท่องเที่ยวเกษตรอินทรีย์ เพิ่มทางเลือกให้กับกลุ่มผู้รักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5.การสร้าง Brand Loyalty ได้แก่ สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับตราสินค้าให้ตรง

ใจผู้บริโภค เปิดช่องทางให้ผู้บริโภคได้มีส่วนร่วมในการแนะนำสินค้าหรือบริการ และการสร้าง Brand Ambassador จากเกษตรกรหรือผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ เช่น นำเสนอสินค้ารับประทาน ใช้สินค้า ถูสินค้า ให้ลูกค้าเห็น เป็นต้น 6.การส่งเสริมระบบตลาดเกษตรอินทรีย์ที่เป็นธรรมให้เกษตรกรจำหน่ายผลผลิตโดยตรงกับลูกค้า มีความสะดวก มีการตกลงราคาที่เป็นธรรมเพื่อลดส่วนเหลือของราคาสินค้าในตลาด รวมทั้งผู้บริโภคได้สินค้าที่สดใหม่ มีการจัดสถานที่จำหน่ายโดยเน้นความเรียบง่าย สะดวกสะอาด 7.การส่งเสริมกลยุทธ์การทำตลาด สร้างความแตกต่างหรือคิดผลิตภัณฑ์ใหม่อยู่เสมอ และ 8.การสร้างผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์รุ่นใหม่ (New Organics Entrepreneur) เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ปี 2560-2564

งบหาเสียง'ส.ส.' ชงให้คนละ 2ล.

พรรคใช้เงิน 10-70 ล้าน
ตามโควต้าส่ง'ผู้สมัคร'
'กกต.'จำกัดโซนปีกซ้าย
หน่วยโวยถูกกันพบประช.
ธนาธรโชว์นโยบายอนค.

'เทือก'เจอดีพ้อคำโคราชไม่รับไหว
ย่อนหยุดได้แล้วยังทำประเทศ
พังไม่พออีกหรือ 'มาร์ค'แย้
'สมศักดิ์'จ้อง ฮ.หวังเป็น รมว.
เกษตรฯ เหน็บหรือแค่ รมต.เงา
'จรุงวิทย์'เผยชี้ขาดป้ายหาเสียง
ผู้สมัคร ส.ส. รอ 19 ธันวาคม

(อ่านต่อหน้า 10)



ลงพื้นที่

นายสุวิทย์ เมษิน
ทรีย์ รองหัวหน้า
พรรคพลังประชารัฐ
ลงพื้นที่จังหวัด
สงขลาเพื่อรับฟัง
ปัญหาประชาชน
ต่อเนื่องเป็นวันที่
สาม โดยได้พบปะ
กับผู้สมัครของ
พรรค ที่ตลาดสด
พ่อพรหมหาดใหญ่
ใน อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา เมื่อวันที่
16 ธันวาคม

ต่อจากหน้า 1**งบประมาณเสียง****กกด.รอเคาะรูปแม่-ปูหาเสียง**

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม ที่สำนักงานเขตบางพลัด พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภูมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงร่างระเบียบเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส.ที่กำหนดให้ขึ้นรูปได้เฉพาะผู้สมัครหัวหน้าพรรค และว่าที่นายกรัฐมนตรี ตามที่พรรคการเมืองเสนอเท่านั้น ห้ามใช้รูปบุคคลอื่น หรือผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อในการหาเสียงได้ว่า หลักการเรื่องป้ายหาเสียงขณะนี้อยู่ในขั้นของการร่างก่อนที่จะเสนอให้กรรมการ กกต.เป็นผู้พิจารณาว่าป้ายหาเสียงจะกำหนดออกมาเป็นแบบใด ทั้งนี้ขนาดของป้ายที่สำนักงานร่างไว้เตรียมนำเสนอ กกต. ขนาดประมาณพอสมควร เนื้อหาของป้ายจะมีรูปผู้สมัคร ส.ส.เขต หมายเลข ชื่อว่าที่นายฯ ที่พรรคเสนอ นโยบายสั้นๆ และข้อความเท่าที่จำเป็น ทั้งนี้ป้ายหาเสียงอยู่ในเรื่องของการหาเสียงทางโซเชียลมีเดียด้วย จึงต้องรับฟังเสียงของพรรคการเมืองและสื่อมวลชนด้วย วันที่ 19 ธันวาคม ที่ กกต.นัดพรรคการเมืองมาหารือ พร้อมรับฟังทุกประเด็นเรื่อง ขณะนี้ทุกพรรคบอกว่าจะมาเข้าร่วม

ผู้สื่อข่าวถามว่าถ้าเป็นป้ายที่มีภาพคู่กับนายทักษิณ ชินวัตร หรือ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ทำได้หรือไม่

พ.ต.อ.จรุงวิทย์กล่าวว่า ไม่ได้ระบุว่าห้ามเอารูปคนนั้นคนนี้มาติด แต่สำนักงานเสนอไปว่าเนื้อหาในป้ายคือเท่าที่จำเป็น ต้องไปดูในแง่ของกฎหมายหรือดูว่า กกต.จะพิจารณาอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องป้ายหาเสียง

ชงถนนปชต.ติดป้ายหาเสียง

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ให้สัมภาษณ์ “มติชน” ถึงแนวทางการติดป้ายหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส.ว่า สำนักงานกกต.ไม่ยอมให้พรรคลงทุนเรื่องป้าย แต่พรรคกลัวว่าหาก กกต.ทำเองจะไม่สมบูรณ์ แต่ว่าปัญหาคือหากข้ามถนนไปอีกฝั่งหมายเลขเปลี่ยนแล้ว เพราะผู้สมัครพรรคเดียวกันแต่คนละเบอร์จะเกิดความสับสนได้เท่าที่ได้หารือกับทางผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทั้ง 350 เขตเลือกตั้ง คือให้ลองไปดูถนนที่อยู่ในใจกลางเขตเลือกตั้งซึ่งไม่ใช่แนวรอยต่อ อาจมีประมาณ 1-2 แห่งเพื่อให้ผู้สมัครได้ติดป้ายแล้วตั้งชื่อว่าจะถนนประชาธิปไตย คือ จำกัดจำนวนป้าย และติดตามสถานที่ที่กำหนด จะไปติดตามถนนข้างทางเหมือนแต่ก่อนไม่ได้แล้ว หลักการของกฎหมายคือเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ส่วนการรับมือการหาเสียงทางออนไลน์และโซเชียลมีเดีย จะกำหนดให้พรรคฯแจ้งต่อกกต.ว่าจะหาเสียงทางใดบ้าง เพื่อจะได้รู้เท่าทันพวกอวตาร คือ พวกตัวปลอม ใช้ชื่ออีกบัญชีใช้งานหนึ่งไปหาเสียงใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่น หากพบก็สามารถแจ้งมายัง กกต.ได้ หรือ กกต.พบเองก็จะแจ้งให้มีการลบข้อความดังกล่าวออก หากผู้ใดหรือพรรคใดได้รับความเสียหายก็สามารถร้องเอาผิดตามกฎหมายเลือกตั้งที่เกี่ยวข้องได้

คาดรู้ผลหลังปิดหีบ2ชั่วโมง

ผู้สื่อข่าวถามว่าจากการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ คาดว่าจะประกาศผลเลือกตั้งอย่างไรไม่เป็นทางการได้ช่วงใด พ.ต.อ.จรุงวิทย์กล่าวว่า คาดว่าประมาณ 2-3 ชั่วโมงหลังปิดหีบเลือกตั้ง น่าจะทราบผลอย่างไม่เป็นทางการได้ อีกทั้งการเลือกตั้งครั้งนี้ใช้บัตรเลือกตั้งเพียงใบเดียวไม่ใช่สองใบเหมือนการเลือกตั้งที่ผ่านมา กระบวนการน่าจะเร็วขึ้น กรรมการประจำหน่วยก็จะรายงานผลผ่านแอปพ์ แรบบิทรีพอร์ต แต่ว่าอาจจะรู้เฉพาะผลการเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตก่อน ส่วน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อต้องมาคิดคำนวณกันอีกครั้ง (อ่านรายละเอียด น.8)

ชงป้าย3แบบ-ติดตามที่กำหนด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมร่วมระหว่างพรรคการเมืองและ กกต.ในวันที่19 ธันวาคมนี้ ทาง กกต.ได้กำหนดประเด็นหรือพรรคการเมืองใน 3 เรื่อง คือค่าใช้จ่ายของผู้สมัครและพรรคการเมืองในการหาเสียงเลือกตั้ง การหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ และการสนับสนุนการโฆษณาหาเสียง เพื่อที่จะนำความเห็นของพรรคการเมืองไปพิจารณาปรับปรุงร่างระเบียบ กกต.เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ส.ส.และร่างระเบียบ กกต.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส.ก่อนเสนอที่ประชุม กกต. ให้ความเห็นชอบและบังคับใช้เมื่อ พ.ร.ฎ.การเลือกตั้ง ส.ส.มีผลใช้บังคับแล้ว ทั้งนี้ร่างระเบียบทั้ง 2 ฉบับ เบื้องต้น

**เปิดวิสัยทัศน์**

นายธนกร จีรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) และกรรมการบริหารพรรค ร่วมประกาศ 12 วาระนโยบาย ในงาน “เปิดวิสัยทัศน์ เปลี่ยนอนาคต” ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม

ที่สำนักงาน ยกร่าง เสร็จแล้วสาระสำคัญ นอกจากเรื่อง การตัดป้าย หาเสียงของผู้สมัคร พรรคการเมือง ที่ กกต.กำหนดเป็น 3 ประเภท 1.ประกาศการโฆษณา ให้ผู้สมัคร ทำได้ขนาดกระดาษ A3 จำนวนไม่เกิน 10 เท่า ของหน่วยเลือกตั้งในเขตนั้น 2.แผ่นป้ายการ โฆษณาขนาด 1.30x2.45 ม. ผู้สมัคร ทำได้ ไม่เกิน 2 เท่าของจำนวนหน่วยเลือกตั้งและ พรรคทำได้ไม่เกิน 1 เท่า ของจำนวนหน่วย เลือกตั้งในเขตที่พรรคส่งผู้สมัครแบบแบ่ง เขต และระเบียบระบุให้สามารถมีข้อความ รูป เช่น ชื่อสกุล รูป หมายเลขผู้สมัคร รูป คู่หัวหน้าพรรค บุคคลที่พรรคมีมติเสนอเป็น นายกฯ และข้อความอื่นเท่าที่จำเป็น โดยต้อง ติดประกาศ และแผ่นป้ายในสถานที่ที่หัวหน้า ส่วนราชการในเขตและตามกำหนด ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนหรือยานพาหนะ กีดขวางการสัญจรการจราจร จะติดแผ่นป้าย นอกบริเวณที่กำหนดไม่ได้ 3.ป้ายสนับสนุน การโฆษณา ส่วนนี้สำนักงาน กกต.จังหวัด จะดำเนินการจัดทำให้กับผู้สมัครทุกคน และ พรรค ในแต่ละเขตเลือกตั้งในจังหวัดนั้น โดย อาจจะเป็นป้ายไวเนล แผ่นผ้าจำนวน 2 ขนาด คือขนาดกระดาษ A4 และกระดาษ A3 ขนาด ละ 1 เท่าของจำนวนหน่วยเลือกตั้งในเขต เลือกตั้งนั้น โดยจะมีรายละเอียดชื่อผู้สมัคร เขตเลือกตั้งจังหวัด รูปถ่าย ชื่อโลโก้พรรคและ

ข้อความรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ซึ่ง ผอ.กกต.จังหวัดจะขอความร่วมมือจากหน่วย งานรัฐหรือเอกชนในการสนับสนุนการติดตั้ง **ยื่นขอหาเสียงออนไลน์-ผิดเจอลบ** ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า นอกจากนั้นในเรื่อง ของการหาเสียงทางวิทยุและโทรทัศน์ของ รัฐ กำหนดให้นับแต่ พ.ร.ฎ.เลือกตั้งใช้บังคับ จนถึงก่อนวันเลือกตั้ง 2 วัน วิทยุ โทรทัศน์ของ รัฐต้องจัดสรรเวลาให้ทุกพรรคการเมืองออก อากาศโฆษณาข้อความสั้นๆ เกี่ยวกับนโยบาย พรรค อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 30 วินาที และออกอากาศเพื่อแถลงนโยบาย ของพรรคพรรคละ 3 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 10 นาที หมุนเวียนจนกว่าจะครบทุกพรรค โดย พรรครับผิดชอบเนื้อหาการออกอากาศ ต้อง ไม่ใส่ร้าย เสียดสีบุคคลหรือพรรคการเมือง ใด หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรม อันดี ขณะที่สถานีวิทยุและโทรทัศน์สามารถ เชิญพรรคการเมืองมาออกรายการเพื่อแสดง วิสัยทัศน์ อภิปรายเชิงนโยบายได้ รวมถึง เสนอรายการข่าว บทวิเคราะห์ได้ตามหลัก วิชาชีพด้วยความเป็นกลาง แต่ห้ามผู้จัด รายการผู้ดำเนินรายการกระทำการอันเป็น คุณหรือโทษ ต่อผู้สมัครและพรรคการเมือง ส่วนการโฆษณาหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ หัวหน้าพรรคต้องยื่นความประสงค์ต่อ กกต. ก่อน ไม่แจ้งถือว่าละสิทธิ โดยพรรคต้องรับ

ผิดชอบข้อมูลข้อความในการโฆษณา ต้องไม่ ขัดต่อกฎหมายความสงบเรียบร้อย ศีลธรรม อันดีของประชาชน หรือเป็นปฏิปักษ์ต่อการ ปกครอง หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งแตกแยก ระหว่างชนในชาติ ไม่ใช้ถ้อยคำก้าวร้าวหยาบคายปลุกระดม หากพบการกระทำดังกล่าว กกต.สามารถสั่งแก้ไข ลบหรือระงับ ไม่ดำเนิน การ กกต.สามารถลบได้เอง และการใช้สื่อ อิเล็กทรอนิกส์หาเสียงของพรรคทำได้จนถึง เวลา 18.00 น. ก่อนวันเลือกตั้ง 1 วัน

ชงต่อคนใช้2ล.-พรรคไม่เกิน70ล.

ส่วนการจัดเวทียุติเบต กกต.จะจัดเวทียุติ ประชันนโยบายบริหารประเทศ กำหนดเป็น 3 กลุ่มตามจำนวน การส่งผู้สมัคร กลุ่ม 1 พรรคที่ ส่งผู้สมัครตั้งแต่ 300-350 เขต กลุ่ม 2 พรรค ที่ส่งผู้สมัครตั้งแต่ 200 ถึง 299 เขต และกลุ่ม 3 พรรคที่ส่งผู้สมัครน้อยกว่า 200 เขต บุคคล ที่จะติเบตอาจเป็นหัวหน้าพรรคหรือคนที่พรรค มีมติเสนอให้เป็นนายกรัฐมนตรี แต่ทั้งนี้ยังไม่มี การกำหนดว่าจะเป็นการติเบตสดหรือบันทึก เทปแล้วออกอากาศทางวิทยุโทรทัศน์ ส่วนค่า ใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัคร แบบแบ่ง เขต กกต.กำหนดเบื้องต้นคนละไม่เกิน 2 ล้าน บาท ส่วนค่าใช้จ่ายของพรรคการเมือง กกต. เสนอคิดจากจำนวนการส่งผู้สมัครแบบแบ่ง เขต 1-50 คนไม่เกิน 10 ล้านบาท 51-100

โฟกัส งบประมาณเสียง

กกต. กก พรรค

- 1 ค่าใช้จ่ายของผู้สมัครและพรรคการเมือง ในการหาเสียงเลือกตั้ง
 - ค่าใช้จ่ายผู้สมัครเบื้องต้นเสนอให้คนละไม่เกิน 2 ล้านบาท
 - ค่าใช้จ่ายของพรรคการเมืองเสนอคิดจากจำนวนการส่งผู้สมัครแบบแบ่งเขต

1-50 คน	ไม่เกิน 10 ล้านบาท
51-100 คน	ไม่เกิน 20 ล้านบาท
101-150 คน	ไม่เกิน 30 ล้านบาท
201-250 คน	ไม่เกิน 50 ล้านบาท
251-300 คน	ไม่เกิน 60 ล้านบาท
301-350 คน	ไม่เกิน 70 ล้านบาท
- 2 การหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์
- 3 การสนับสนุนการโฆษณาหาเสียง

กกต. เตรียมหารือกับพรรค วันที่ 19 ธันวาคม 3 ประเด็น

กราฟิกมติชนรายวัน Matchon Daily Graphic(16.12.18)

คน ไม่เกิน 20 ล้านบาท 101-150 คน ไม่เกิน 30 ล้านบาท 201-250 คน ไม่เกิน 50 ล้านบาท 251-300 คน ไม่เกิน 60 ล้านบาท และ 301-350 คน ไม่เกิน 70 ล้านบาท

เจ็ทน้อยย้าพท.ชูแก้เศรษฐกิจ

ที่สวนพฤกษชาติคลองจั่น คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพรรคเพื่อไทย (พท.) ลงพื้นที่รับสมัครสมาชิกพรรคและรับฟังปัญหาจากประชาชนในเขตพื้นที่บางกะปิ คลองจั่นและละแวกใกล้เคียง โดยช่วงเช้า คุณหญิงสุดารัตน์ได้ร่วมวิ่งออกกำลังกายและเดินทักทายบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดบริเวณใกล้เคียง ส่วนใหญ่ได้สะท้อนปัญหาเกี่ยวกับเรื่องปากท้องและรายได้ โดยส่วนใหญ่ต้องการให้มีรายได้เพิ่มขึ้นเพื่อการครองชีพ ทั้งนี้ บรรยากาศโดยรวมเป็นไปอย่างคึกคัก ชาวบ้านเข้ามาทักทายและร่วมถ่ายรูปเนื่องจากเป็นเขตพื้นที่และฐานคะแนนเดิมของ พท.อยู่แล้ว

คุณหญิงสุดารัตน์กล่าวว่า ขณะนี้ พท.เริ่มลงพื้นที่พบปะประชาชนเพื่อรับฟังปัญหาจากกลุ่มต่างๆ รวมถึงหาแนวทางแก้ไขปัญหา ส่วนใหญ่จะเน้นในเรื่องของปัญหาด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากปัจจุบันเศรษฐกิจภาพรวมค่อนข้างแย่มาก ได้ไปรับฟังในทุกระดับ ตั้งแต่เกษตรกร ผู้ค้าขาย ธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ทุกภาคส่วนได้รับผลกระทบทั้งหมด พท.จึงได้มีการประกาศจุดยืนว่าจะหยุดวิกฤตเศรษฐกิจทุกชนชั้น ยกเว้นคน 1% ที่อยู่ด้านบน มีเพียง 50 ถึง 60 คนเท่านั้น จำเป็นต้องมาดูแลปัญหาเรื่องปากท้องอย่างจริงจัง เพราะปัญหาเศรษฐกิจทำให้เกิดปัญหาทางสังคมหลายด้าน พท.มีนโยบายที่จะจัดอุปสรรคต่างๆ ต่างจากรัฐบาลปัจจุบันที่ใช้เงินมหาศาลไปแจกจ่ายอย่างเดียว แนวทางของพรรคคิดว่าจะต้องเพิ่มศักยภาพในการทำมาหากิน การแจกเงินอย่างเดียวไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ยั่งยืน

ไวยทหารตาม-จีให้ตปท.ดูเลือกตั้ง

ผู้สื่อข่าวถามถึงความได้เปรียบเสียเปรียบในการลงพื้นที่หาเสียงหลังจากรับการปลดล็อกให้พรรคการเมืองดำเนินกิจกรรม คุณหญิงสุดารัตน์กล่าวว่า ความได้เปรียบเสียเปรียบยังมีอยู่อย่างการลงพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ ก็มีการทำกลุ่มประชาชนไม่ให้เข้ามาพบปะพูดคุย หากเข้ามาพบกับ พท.จะมีการตบตบในส่วนต่างๆ เป็นการใช้อำนาจของข้าราชการที่มีสี

ยอมรับว่าการลงพื้นที่ยังยากลำบาก ยังมีทหารตำรวจคอยติดตามอยู่เราจะไม่ว่าอะไรแต่ก็ไม่ควรที่จะห้ามให้ประชาชนหรือทางพรรคพบปะกันเพราะกฎหมายได้อนุญาตแล้ว แต่ก็ไม่ใช่ไรจะอดทนกับหน้าก้มตาเดินหน้าทำงานต่อไป และคงจะไม่ไปเรียกร้องอะไรจาก คสช.

ผู้สื่อข่าวถามว่ามองอย่างไรที่รัฐบาลปฏิเสธไม่ให้ต่างชาติเข้ามาสังเกตการณ์เลือกตั้ง คุณหญิงสุดารัตน์กล่าวว่า วันนี้สิ่งที่คนส่วนใหญ่กังวล คือการเลือกตั้งที่ไม่บริสุทธิ์ ยุติธรรม ที่จะมีการซื้อเสียงหรือใช้อำนาจรัฐ ทุกคนเห็นอยู่ว่ามีแนวโน้มในการที่จะใช้เงินในการดูด และการใช้อำนาจรัฐอย่างที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เกรงว่าจะเป็นการเลือกตั้งที่ไม่บริสุทธิ์ ยุติธรรม จึงฝากความหวังไว้กับ กกต.ในฐานะที่เป็นองค์กรอิสระ จะไม่อยู่ภายใต้อาณัติของใคร จัดการเลือกตั้งอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม ไม่ใช่เอื้อประโยชน์ให้ใคร เพราะการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ ยุติธรรม ปราศจากอำนาจและการซื้อเสียง จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศอย่างมาก การที่จะมีหน่วยงานอื่นเข้ามาช่วยสังเกตการณ์ด้วยความบริสุทธิ์ใจก็ควรจะอนุญาต

พท.ใช้ผลงานแม่-ปูแทนดีรูป

นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ โฆษก พท. ให้สัมภาษณ์กรณี กกต.ออกระเบียบกำหนดให้ใช้เฉพาะรูปผู้สมัคร ส.ส.เขตแต่ละเขต หัวหน้าพรรค และว่าที่นายกฯตามที่พรรคการเมืองเสนอ ไม่สามารถใช้รูปบุคคลอื่น หรือผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ ในการหาเสียงได้ จะส่งผลให้ พท. และพรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) ไม่สามารถใช้ภาพของนายทักษิณ ชินวัตร และ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกฯหาเสียงได้ว่า ผลงานที่นายทักษิณและ น.ส.ยิ่งลักษณ์ได้ทำไว้อยู่ในใจคนไทยตลอด จะลบอย่างไรก็ไม่ออก ดังนั้น ระเบียบของ กกต.ในเรื่องนี้จึงไม่ส่งผลกระทบต่อพรรค พท. และที่สำคัญทั้งสองคนไม่ได้เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของพรรคอยู่แล้ว ทุกวันนี้กระแสความนิยมและเชื่อมั่นในผลงานของอดีตนายกฯทักษิณยิ่งเพิ่มมากขึ้น เพราะรัฐบาล คสช.แม้จะบริหารประเทศมานานถึง 4 ปีแล้ว แต่เศรษฐกิจก็ยังคงต่ำ ผู้คนอดอยากปากแห้ง หันไปทางไหนก็มีแต่ความทุกข์ ไม่เหมือนสมัยรัฐบาลนายทักษิณ หันไปทางไหนก็มีแต่คนยิ้ม มีความสุขเพราะเศรษฐกิจดี

หัวนรถแห่10คันไม่พอ

นายสามารถ แก้วมีชัย อดีตรองเลขาธิการพรรค

พท. ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ กกต.มีข้อกำหนดเรื่องของการติดป้ายหาเสียงและขนาดของป้ายว่า แน่นนอนว่าการที่ กกต.จะกำหนด ให้มีการติดป้ายหาเสียงนั้นจะส่งผลกระทบต่อการใช้สิทธิของประชาชน เพราะที่ผ่านมา กกต.มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ไปกำหนดสถานที่ที่จะใช้ติดป้ายประชาสัมพันธ์ อปท.ก็ทำไปตามหน้าที่ไปตั้งป้ายไว้ในจุดใดจุดหนึ่งที่ไม่ค่อยเป็นที่ที่คนพลุกพล่าน ดังนั้นหาก กกต.จะมอบหมายให้ อปท.เป็นผู้ดำเนินการในเรื่องนี้ กกต.จะต้องกำชับให้ท้องถิ่นจัดสถานที่ที่ให้คนเห็นได้อย่างทั่วถึง เช่น หน้าตลาดสด เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาไม่เคยมีการกำหนดจุดติดป้ายประชาสัมพันธ์ในลักษณะนี้ เพราะพรรคการเมืองเห็นว่าไม่เพียงพอต่อการสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน แต่ที่กังวลมากกว่าคือมีการกำหนดให้ 1 เขตเลือกตั้ง ใช้รถประชาสัมพันธ์ หรือที่เรียกว่ารถแห่ได้ไม่เกิน 10 คัน แบบนี้ไม่เพียงพออย่างแน่นอนเพราะบางเขตเลือกตั้งนั้นมีขนาดใหญ่ขอให้ กกต.ทบทวนเรื่องดังกล่าวด้วยในวันที่ 19 ธันวาคม ที่ กกต.จะเชิญพรรคการเมืองไปคุยกัน พรรค พท.คงจะได้เสนอเรื่องนี้เพื่อหาทางออก เพราะคิดว่าจากวันนี้ไปสู่วันเลือกตั้งระยะเวลาไม่กี่ชั่วโมงจำกัดต้องให้โอกาสผู้ที่จะมาลงคะแนนได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้ครบถ้วน

ทษช.จี้กกต.ให้ต่างชาติดูกาบัตร

น.ส.ชยิกา วงศ์นภาจันทร์ นายทะเบียนและคณะทำงานด้านต่างประเทศ พรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 จะเป็นการเลือกตั้งที่ถูกประชาคมโลกจับตามองเป็นพิเศษ เพราะมีหลายปัจจัยที่ยังเป็นที่เคลือบแคลงสงสัยในเรื่องความความยุติธรรมและโปร่งใส เนื่องจากคสช. ยังมีอำนาจตามมาตรา 44 เป็นเครื่องมือที่สามารถแทรกแซงองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆได้ และเป็นรัฐบาลที่ถืออำนาจเต็ม ดังนั้น สิ่งที่รัฐบาลควรทำคือการสร้างบรรยากาศที่ดีก่อนเลือกตั้งด้วยการงดใช้อำนาจ มาตรา 44 แทรกแซงองค์กรอิสระหรือลิดรอนสิทธิประชาชน ขณะเดียวกัน กกต. ในฐานะผู้จัดการเลือกตั้ง ที่จะต้องทำให้เกิดความบริสุทธิ์ยุติธรรมมากที่สุด ควรเร่งพิจารณาเชิญนานาชาติ ให้เข้าร่วมสังเกตการณ์เลือกตั้ง เพื่อแสดงความเป็นอิสระโปร่งใส เพราะการเลือกตั้งที่เสรี เป็น

ธรรมและน่าเชื่อถือนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งในสายตานานาชาติที่จะมองกลับมายังประเทศไทย การที่มีอำนาจอย่างว่า ในประเทศเจริญแล้วอย่าง ญี่ปุ่น เกาหลี สิงคโปร์ ไม่มีต่างประเทศเข้ามาเกาะติดเรื่องบ้านเมืองเขานั้น ควรเข้าใจในบริบทของสถานการณ์การเมืองของประเทศที่เจริญแล้วเหล่านั้นด้วยว่าแตกต่างกับประเทศไทยในขณะนี้อย่างสิ้นเชิง โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่กำลังจะมีการเลือกตั้งภายใต้อำนาจรัฐบาลที่มาจากพรรคประชาธิปัตย์

มาร์คเชื่อใช้รูปชวณไร้ปัญหา

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ให้สัมภาษณ์กรณีที่ถูกกีดกันให้ใช้รูปบุคคลไม่เกี่ยวข้อง อาทิ นายทักษิณ ชินวัตร, น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกฯ และนายชวณ หลีกภัย ประธานสภาที่ปรึกษาปชป. หากไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อชวณของพรรคชวณชวณว่า กกต.จะนัดหารือกับพรรคการเมืองต่างๆ ในวันที่ 19 ธันวาคมนี้ เพื่อพูดคุยถึงกฎกติกาและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการหาเสียงว่า จะทำอะไรได้บ้างคาดว่าจะมีความชัดเจนได้ในวันดังกล่าว แต่กรณีของนายชวณนั้น ถือเป็นผู้สมัครส.ส.และเป็นสมาชิกพรรคปชป.ด้วย จึงคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหา คิดว่า กกต.ควรต้องไปดูว่า ภาพของบุคคลที่จะเอามาใช้ในป้ายหาเสียงนั้นเขาเป็นผู้สมัคร ส.ส.ด้วยหรือไม่ เป็นสมาชิกพรรคนี้หรือไม่

อย่างไรก็ตาม คงต้องรอฟังข้อยุติที่เป็นระเบียบของ กกต.ที่กำลังจะออกมามีอีกครั้ง ส่วนการพูดคุยกับกกต.ในวันที่ 19 ธันวาคม มีหลายเรื่องทั้งเรื่องจำนวนป้ายหาเสียง อาสาสมัครในการรณรงค์หาเสียง ขนาดป้ายหาเสียง รถแห่ สื่อสังคมออนไลน์ และยังมีอีกหลายคำถามที่ยังมีความไม่ชัดเจนอยู่ สิ่งที่จะนำไปเสนอมาจากคณะกรรมการ ทั้งนี้ต้องการให้การปฏิบัติมีความง่ายและชัดเจน รวมถึงทำอะไรให้ประชาชนมีความตื่นตัวและได้รับรู้ รับทราบเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้ได้มากที่สุด

จัดปท.ดูบาบัตรช่วยเป็นธรรม

นายอภิสิทธิ์ กล่าวถึงกรณีที่นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศไม่ควรให้อำนาจระหว่างประเทศเข้ามาสังเกตการณ์ การเลือกตั้งในประเทศไทย ว่า การมาสังเกตการณ์การเลือกตั้งถือเป็นเรื่องปกติ หน่วยงานต่างๆก็ทำกัน แม้แต่คนของปชป.ก็เคยได้รับเชิญให้ไปสังเกตการณ์

การเลือกตั้งในต่างประเทศ ทั้งนี้การที่รัฐบาลอำนวยความสะดวกให้คนเข้าไปสังเกตการณ์ การเลือกตั้งจะทำให้เกิดความมั่นใจว่าการเลือกตั้งนั้นจะมีความสุจริตและเที่ยงธรรม รวมถึงทำให้เกิดการยอมรับอย่างกว้างขวาง จะเป็นผลดีต่อประเทศไทย รัฐบาลจึงไม่น่ากังวลอะไร ถ้าคิดว่าการเลือกตั้งที่กำลังจะมีขึ้นเป็นไปได้โดยสุจริตเที่ยงธรรม

ปิดใช้ประชานิยมด้านศึกษา

นายอภิสิทธิ์ ให้สัมภาษณ์กรณีที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนโยบาย “เด็กเข้มแข็ง” ด้านการศึกษาของพรรคที่ถูกวิจารณ์ว่า มีการให้เงินเด็กแรกเกิดคนละ 5 พันบาทในเดือนแรก นอกจากนั้นจะได้รับเดือนละ 1 พันบาทจนเด็กอายุครบ 8 ขวบ ว่า การให้เงินดังกล่าวยังเป็นจำนวนที่น้อยกว่า ข้อมูลจากฝ่ายวิชาการและองค์กรระหว่างประเทศสนับสนุน อย่างไรก็ตาม การลงทุนเรื่องดังกล่าวจะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับประเทศ เพราะคือฐานรากที่สำคัญที่สุดสำหรับอนาคตของประเทศไทย

“เราไม่ได้คิดนโยบายขึ้นมาเล่นๆ ไม่ใช่ นโยบายประชานิยม เพราะการทำนโยบายเรื่องนี้ผ่านการปรึกษากับสถาบันวิจัยที่ไม่ใช่คนของพรรค และเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับองค์กรระหว่างประเทศที่ทำงานด้านการพัฒนา ได้พยายามนำเสนอมาหลายครั้ง ขณะที่เรื่องของงบประมาณสำหรับนโยบายนี้พรรค ปชป.จะต้องมีคำอธิบายว่าจะสามารถหางบประมาณมาจากที่ไหน ตอนนี้เตรียมตัวเลขดังกล่าวไว้หมดแล้ว” นายอภิสิทธิ์กล่าว

(อ่านต่อหน้า 11)

ต่อจากหน้า 10

งบหาเสียง

เย้ยจองฮ.ได้แค่มต.เงา

นายอภิสิทธิ์ กล่าวถึงกรณีที่มีข่าวว่า นายสมศักดิ์ เทพสุทิน แกนนำพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) จองเฮลคอปเตอร์ 2 ลำ เพื่อเตรียมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า ถ้าถามว่าจะได้เป็นรัฐบาลหรือเปล่านั้น จองไว้แล้วหรือ จองกับใครอย่าลืมน่าประชาชนเป็นผู้เลือก

ผู้สื่อข่าวถามว่า การพูดเช่นนี้จะทำให้เกิดกระแสตีกลับ พปชร.หรือไม่ นายอภิสิทธิ์กล่าวว่า ไม่ทราบ อาจจะได้เป็นรัฐมนตรีเงาก็ได้

พลังประชารัฐลุยสงขลา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ยังคงลงพื้นที่ จ.สงขลาต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 กระจายเกือบทุกเขตการเลือกตั้ง โดยได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นจำนวนมาก ช่วงเช้าที่ลงพื้นที่ตลาดสดพ่อพรหมหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ โดยเดินพบปะและทักทายประชาชนภายในตลาด จากนั้นเดินทางมาร่วมงานเมาลิต และพบปะประชาชนที่โรงเรียนจริยธรรมมูลนิธิ อ.จะนะ มีประชาชนเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 1,000 คน ส่วนช่วงบ่ายเข้าร่วมกิจกรรมปัญหาประชารัฐ “คิดให้...ไทยเขยान” ณ โรงแรมเนคก้า ไรเนอ (Neca Reiche Hotel) อ.หาดใหญ่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับวันที่ผู้สมัคร ส.ส.สงขลา ของ พปชร.ทั้ง 8 เขตเลือกตั้งนั้น เขต 1 นายวันชัย ปริญญาศิริ เขต 2 นายศาสตรา ศรีปาน เขต 3 นายพยม พรหมเพชร เขต 4 นายภคพล จันทร์สว่าง เขต 5 นายสมชาย เน่งหลัก เขต 6 นายสมpong บริสุทธิ์ เขต 7 นายคุณสันต์ หนูสวัสดิ์ และเขต 8 นายสันต์ ชั่งหมาน ซึ่งว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ของ พปชร. ล้วนมีประสบการณ์ทางการเมืองและส่วนใหญ่เป็นนักการเมืองมืออาชีพ ทั้งนักการเมืองท้องถิ่นและผู้ที่เคยผ่านเวทีลงสมัคร ส.ส.ของพรรคการเมืองต่างๆ มาก่อน อย่างไรก็ตาม พื้นที่ จ.สงขลา เป็นฐานที่มั่นของปชป.มาอย่างยาวนานได้ ส.ส.จกจังหวัด

ธนาธรเปิด12นโยบายสู่ลัด.

ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) ประกาศ 12 วาระนโยบาย ในงาน “เปิดวิสัยทัศน์ เปลี่ยนอนาคต” พร้อมกล่าว

ว่า การประกาศนโยบายของ อนค.เพื่อบอกว่าพร้อมแล้วต่อการเลือกตั้ง เริ่มจากรากฐาน 3 ด้านคือ 1.คน อนาคตใหม่เสนอสร้างไทยเท่าเทียม ผ่านรัฐสวัสดิการ 2.ทรัพยากรพื้นฐาน กระจายอำนาจ ให้ท้องถิ่นกำหนดอนาคตตนเอง และ 3.ความรู้ ด้วยการปฏิรูปการศึกษาที่จะกำหนดว่าจะพัฒนาประเทศจะไปทางไหน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับ 12 นโยบายที่พรรคอนาคตใหม่เสนอ ได้แก่ 1.ยุติระบบราชการรวมศูนย์ กระจายอำนาจ กระจายคนกระจายงบ 2.ไทยเท่าเทียม สวัสดิการถ้วนหน้า

ครบวงจร 3.ปฏิวัติการศึกษา ลงทุนให้ถูกจุด ลดความเหลื่อมล้ำ 4.ทลายเศรษฐกิจผูกขาด ล้างระบบเส้นสาย หยุตทุนใหญ่กินรวบประเทศ 5.ขนส่งสาธารณะเพื่อทุกคน เดินทางได้ไม่ต้อง ซ้อรด สร้างเศรษฐกิจด้วยอุตสาหกรรมรถไฟ 6.เกษตรก้าวหน้า ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก


ด้วยเทคโนโลยี แก้ปัญหาเอกสารสิทธิ ปลด หนีเกชตรกร 7.เศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อประชาชน พัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยเทคโนโลยี ส่งเสริม ธุรกิจใหม่ 8.เปิดข้อมูลรัฐก้าจัดทุจริต สร้างรัฐ โปร่งใส ให้อำนาจตรวจสอบอยู่ในมือประชาชน 9.โอบรับความหลากหลาย เคารพความแตก ต่าง คักคีศรีคนต้องเท่าเทียม 10.สิ่งแวดล้อม ยั่งยืน ลดใช้พลาสติก สร้างเศรษฐกิจจาก ชยะ 11.ปฏิรูปกองทัพ ลดนายพล ละอาวุธ เล็กเกณฑ์ทหาร และ 12.ปักธงประชาธิปไตย ล้างมรดกรัฐประหาร สร้างการเมืองแบบใหม่ เจ้านายคือประชาชน (อ่านรายละเอียด น.2)

เป้า75ที่นั่ง-ไม่รับเงินเดือน

นายธนาธรกล่าวถึงการตั้งเป้าจำนวน ส.ส.ต่ำสุด-สูงสุด และพรรคสามารถร่วม รัฐบาลกับ ปชป.ได้หรือไม่ว่า โพลทุกสำนัก รายงานตรงกันหมดคือ น้อยสุด 10-15

เปอร์เซ็นต์ หรือคิดเป็น 50-75 ที่นั่ง ส.ส. โพลภายในของ อนาคต คือ 13 เปอร์เซ็นต์กว่า แต่ยังมีเวลาอีก70 วัน อาจจะขึ้นไป 16-17 เปอร์เซ็นต์ก็ได้ นั่นไม่สำคัญ เท่ากับการ เอาชนะทางความคิด และพร้อมร่วมมือกับ ปชป.และทุกพรรคที่พร้อมหยุดยั้งการสืบทอด อำนาจ คสช.และแก้รัฐธรรมนูญ ใครอยากได้ อนาคตใหม่ต้องเลือก อนาคต.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีสมาชิกรายหนึ่งได้ สอบถามว่า เมื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางการเมือง จะรับเงินเดือนหรือไม่ นายธนาธรกล่าวว่า “นโยบายทั้งหมดค่านึงถึงวินัยทางการเงินการคลัง รายได้ของผมตอนนี้หลังลาออกจากบริษัท ไม่มีเงินเดือน มีเพียงดอกเบีย พร้อมเปิดเผย ทรัพย์สินอยู่แล้ว พร้อมสร้างมิติใหม่ให้ผู้จัดการ ทรัพย์สินเหมือนในต่างประเทศ ผมไม่ได้มีปัญหา เรื่องเงินไม่รับเงินเดือนก็ได้ ไม่ใช่ปัญหา”



นิวส์โน้ต
News Note

โควต้าารมต.

ปล่อยวุ่น โควต้า 3 เมตรลงตัว
สุริยะะ จิ้งรุ่งเรื่องกิจ คัมแบ็กคมนาคม
สมศักดิ์ เทพสุทิน ว่าการพาณิชย์ สุชาติ ตัน
เจริญ พลังงาน
สัมพันธ์ทางลงตัว!
ล่าสุดคนกันเอง อดีตโฆษกสามช่าพูด
เสียสมศักดิ์ จงเกษตรา สัจจง ฮ.สว่างหน้า
2 ลำ เอาไว้บิตรงงาน
ที่หมายปองจ้องเป็นของนักการเมือง
ทั้งที่เก็บงำ และเปิดเผย ไซ้เลยสตีปแรก
ก็ร่วมรัฐบาล
บันไดขั้นสอง นั่งรัฐมนตรี
แต่ยุคนี้ เรื่องจ้อง-ต่อรองเก้าอี้ ได้ยินว่า
บักเขาไม่ยอม
ที่มาข่าวซุบซิบ เป็นไปได้หลายอย่าง แต่
ทางยังอีกไกล
พลังประชารัฐตั้ง 1 แกนจัดตั้งรัฐบาล
เมมเบอร์ใหญ่ คงพอฟันได้ อะไรได้ หากงาน
เข้าเป้า
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น เรื่องนักการเมืองไม้ คอยเป็น
รัฐบาลชั่วคราวนั้น
ว่ากันว่า มันจำเป็น
เหตุต้องกินต้องใช้ ก็ต้องมีใบเบิก ระดม
ทุนเป็นธรรมดา
ถ้าไปพูดว่า เลือกตั้งครั้งนี้ เป็นฝ่าย
ค้าน100%
เจ้าสัว นักธุรกิจ นายทุนที่ไหนเขาจะอยาก
ทุ่มให้
พอรู้ว่า เป็นรัฐบาล นั่งรัฐมนตรีเท่านั้นแหละ
แม้แต่คนไม่ค่อยมีขงพวา จัดมาให้
กระทรวงเกษตรก็นะ บ.ใหญ่ๆ ทั้งนั้น
ปากไวอาจหูชาบ้าง แต่ถ้าไม่คุ้ม คงไม่มี
ใครเสี่ยงทำ ให้เจ็บปากฟรี

ข่าวลือ ข่าวปล่อย สารวัตรเหลิม ดาวเทียม กระบวนท่า ดาวยั่ว



พ ลันที่มีเสียงประกาศจาก นายภิรมย์ พลวิเศษ ระหว่างปราศรัยหน้าศาลาประชาคม อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา ออกมาชัดถ้อยชัดคำ

ที่ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน จะเป็นมิใช่กระทรวงพาณิชย์ หากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต่างหากคือ ความปรารถนาอย่างแท้จริงของ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน เพราะในตอนนี

“ได้จองซื้อเฮลิคอปเตอร์เอาไว้แล้ว 2 ลำเพื่อใช้บินตรวจงานเกษตรกรรมทั่วประเทศ”

เท่ากับเป็นการตอกหน้า ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง ที่ระบุชัดถ้อยชัดคำ ว่า นายสมศักดิ์ เทพสุทิน จองเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

เท่ากับ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง ต้องหน้าแตก แหกเป็นริ้ว

ถ ามว่า ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง ไม่รู้จริงๆ หรือว่าความปรารถนาอันเป็นแก่นแท้ของ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน มีใ้ได้อยู่ที่กระทรวงพาณิชย์

หากแต่อยู่ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มากกว่า ตำรวจกองปราบปรามระดับ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง ย่อมรู้ดีเป็นอย่างดีว่ากระทรวงพาณิชย์มีคนในกลุ่ม 4 ยอดกุมารจับจองเอาไว้อย่างเหนียวแน่น

แต่ทำไมจึงยกกระทรวงพาณิชย์ขึ้นมา นี่ย่อมเป็น “กลยุทธ์” ในแบบยั่วต่อมน้ำลายไม่เพียงแต่ต่อบรรดา “4 ยอดกุมาร” เท่านั้นหากที่สำคัญยังเป็นต่อ

**นายสมศักดิ์ เทพสุทิน
แล้วก็ได้ผลอย่างชนิดทันตา**

ก ในพรรคเพื่อไทยรับรู้กันอย่างชนิดถึงถิ่น ว่า นายสมศักดิ์ เทพสุทิน มาดหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ยิ่ง คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ยิ่งรู้ยิ่งลึกซึ้ง เพราะเมื่อพรรคไทยรักไทยแต่งตั้งให้ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ เข้าดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ก็ให้เห็นหยาดน้ำตาของ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน มาแล้ว

จึงไม่แปลกที่เมื่อ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง ปล่อยข่าวในแบบ “ยั่วน้ำลาย” ก็ได้รับการประกาศมาจากคนของ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน ทันควันทันความ

ทุกคนย่อมร้องอ้ออย่างพร้อมเพรียงกัน

! ป้าหมายในการปล่อยข่าวของ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง ดูเหมือนว่าจะเป็น นายสมศักดิ์ เทพสุทิน แต่ในความ เป็นจริงกรอบและขอบข่ายมากยิ่งขึ้นกว่า

เป็น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ต่างหาก เป็น นายอุตตม สาวนายน นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ และ นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ต่างหาก

เตือนให้รู้ความต้องการของ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน

จัดใหญ่ฉลอง 20 ปี มาตรฐานฮาลาลไทยสุดอลังการ



ฉลองครบรอบ 20 ปี มาตรฐานฮาลาลไทย ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย (สมฮท.) จัดการประชุมวิชาการและการแสดงสินค้านานาชาติ “THAILAND HALAL ASSEMBLY 2018” ปีที่ 5 ภายใต้แนวคิด “บูรณาการฮาลาลแม่นยำ ยุคเศรษฐกิจฐานชีวภาพ” ยกระดับกิจการฮาลาลไทยสู่ยุคสมัยแห่งการฮาลาลแม่นยำ เสริมล้ำไปเรียบร้อยแล้ว ณ ไบเทค บางนา โดยมี นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลิ้น ผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และประธานจัดงาน Thailand Halal

Assembly 2018 กล่าวว่า การจัดงาน “Thailand Halal Assembly” หรือ THA นั้น เริ่มจัดขึ้นในปี 2014 โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) ในฐานะเจ้าภาพหลักร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย (สมฮท.) ซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรศาสนาอิสลามมาโดยตลอด จึงทำให้งาน THA ถือเป็นงานประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลนานาชาติที่นับว่าดีที่สุดในปัจจุบัน และยิ่งใหญ่ที่สุด ที่รวบรวมงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบรนด์ฮาลาลประเทศไทยมารวมเข้าด้วยกัน เพื่อเจตนารมณ์เชิงกลยุทธ์ที่จะแสดงศักยภาพของกิจการฮาลาลประเทศไทย ให้ประชาคมโลกได้รับรู้ถึงคุณลักษณะโดดเด่นในระบบและกระบวนการดำเนินงาน ภายใต้หลักการ ศาสนารับรอง วิทยาศาสตร์รองรับ อันเป็นผลให้ผลิตภัณฑ์ฮาลาลของไทยเป็นที่เชื่อถือในตลาดโลก

“ความสำเร็จครั้งนี้ย่อมนำประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจฐานชีวภาพ ที่คำนึงถึงคุณค่าของสังคมและสิ่งแวดล้อม สร้างความมั่นคงทางอาหาร รั้งสรรคประเทศไทยสู่ความมีประสิทธิภาพควบคู่ความพอเพียง” รศ.ดร.วินัย กล่าว

ช่วยอย่างฉลุย ส่งรง.ทำล้อเครื่องบินโลก

โครงการชื้อปยางช่วยยางไปได้สวย บริษัทผลิตล้อรถ
เข้าร่วมแล้ว 5 บริษัท ปริมาณรับซื้อเบื้องต้น 1.7
พันล้าน ขณะที่มี ต่อ : ช่วยยาง -หน้า 11

ช่วยยาง

20 สหกรณ์ผลิตยางมีศักยภาพผลิตยาง
ได้ตามมาตรฐาน พร้อมพร้อมส่งวัตถุดิบ
ทำยางเครื่องบิน ด้านรมว.เกษตรฯ
ประสานมท.สั่งพวจ.ทั่วประเทศสำรวจ
ความต้องการใช้ ดันอปท.ทำถนนยาง
กยท.พุ่งราคาขายยับแล้วก.ละ 2 บาท
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม นายฉกรร
ดรกรวิวิท ร่องผู้ว่าการการยางแห่ง
ประเทศไทย (กยท.) กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์เปิดเผยว่า จากการดำเนิน
โครงการชื้อปยางช่วยยาง มีบริษัทผลิต
ยางล้อรถ เข้าร่วมแล้ว 5 บริษัท โดย
รับซื้อยางพาราจากกลุ่มเกษตรกร
สหกรณ์ชาวสวนยางโดยตรง แจ้งปริมาณ
รับซื้อเบื้องต้น 1.7 พันตัน นับว่าโครงการนี้
เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับการพัฒนา
คุณภาพการผลิตยางพาราของสถาบัน
เกษตรกร ทั้งสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน
เพราะบริษัทล้อยางและแปรรูปผลิตภัณฑ์
ยางต้องการวัตถุดิบที่มีคุณภาพสม่ำเสมอ
เช่น ค่าความหนืด ความยืดหยุ่น
รวมถึงต้องมีความสะอาด มีสิ่งปนเปื้อน
ไม่เกินค่าที่กำหนด ซึ่งกยท.จะร่วมกับ
กรมส่งเสริมสหกรณ์สนับสนุนให้ผลิต

ยางที่ได้มาตรฐาน GMP ตามที่ตลาด
ต้องการ

นายฉกรรกรกล่าวต่อว่า ทั้งนี้
ปัจจุบันมี 20 สหกรณ์ที่สามารถผลิต
ยางตามมาตรฐานได้ บริษัทผู้ผลิตล้อ
ยางและแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางจึงพร้อม
รับซื้อ ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรขายได้
ราคาสูงขึ้น โดยได้ประสานบริษัทล้อยาง
แห่งใหญ่ระดับโลก ซึ่งมีโรงงานในไทยเพื่อ
เสนอขายยางพาราจากสหกรณ์ที่ผลิตยาง
ได้มาตรฐาน GMP เพื่อใช้ผลิตเป็นล้อ
ยางเครื่องบิน ซึ่งทางบริษัทสนใจ เพราะ
ไม่ต้องไปประมูลแข่งขันซื้อจากตลาด
ต่างประเทศ แต่ขอให้ กยท.รับรองมาตรฐาน
คุณภาพยาง รวมทั้งต้องสามารถรวบรวม
ยางส่งเข้าโรงงานให้ได้ทั้งปริมาณและตาม
กำหนดเวลาสั่งซื้อ ขณะเดียวกันการ
พัฒนาคุณภาพยางพาราทั้งยางแผ่นและ
ยางแท่งให้ได้มาตรฐาน GMP จะทำให้
ส่งขายแก่บริษัทแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง
ได้กว้างขวางขึ้น อีกทั้ง เป็นการยกระดับ
การผลิตยางพาราของสถาบันเกษตรกร
ของไทย ซึ่งจะช่วยให้ขายได้ราคาสูงขึ้น

นายฉกรรกรกล่าวอีกว่า ล่าสุด
นายถกฤษฏา บุญราช รมว.เกษตรและ
สหกรณ์ ประสานไปยังกระทรวงมหาดไทย
(มท.) เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่ว

ประเทศสำรวจความต้องการก่อสร้างถนน
ยางพาราขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(อปท.) ว่า ต้องการสร้างถนนกี่สาย
ระยะทางกี่กิโลเมตร เพื่อจะได้ทราบ
ความต้องการใช้น้ำยาง อีกทั้ง ขอให้
กรมการปกครองและกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นเชิญองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศมาประชุม
ทำความเข้าใจเรื่องก่อสร้างถนนยางพารา
คาดว่า จะจัดประชุมได้ภายใน 1-2
สัปดาห์นี้ เพื่อให้ทุกท้องถิ่นดำเนินการ
ได้ทันทีในปีใหม่ นอกจากเป็นการเพิ่ม
ปริมาณการใช้ยางพาราภายในประเทศ และ
พัฒนาคุณภาพถนน พื้นผิวจราจรให้
ทนทานแข็งแรงขึ้นแล้ว ยังช่วยส่งเสริม
ให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวน
ยางมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วย ทั้งนี้ จาก
มาตรการต่างๆ ในการเร่งดูดซับปริมาณ
ยางออกสู่ระบบตลาดนั้น ทำให้ภายใน 2
สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาขายแผ่นรมควัน
ปรับตัวขึ้นกิโลกรัมละ 2 บาทแล้ว

สยามกีฬา

Siam Sport
Circulation: 250,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/-

วันที่: จันทร์ 17 ธันวาคม 2561

ปีที่: 34

ฉบับที่: 12341

Col.Inch: 14.80

Ad Value: 13,320

ภาพขาว: เปิดงาน

หน้า: 7(กลาง)

PRValue (x3): 39,960

Clip: Black/White



เปิดงาน สุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา บ.กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด พร้อมด้วย
เท็ด แมคคินนีย์ ปลัดกระทรวงเกษตร สหรัฐอเมริกา (USDA) ฝ่ายการค้าและการต่างประเทศ
และ อลิสเตอร์ เทย์เลอร์ กก.ผจก.ใหญ่ บ.เซ็นทรัล ฟู๊ด รีเทล จำกัด เปิดงาน Thanksgiving
การฉลองวันขอบคุณพระเจ้าในแบบฉบับอเมริกันที่แท้จริง กับการเปิดตัวไก่จิวทั้งหมดแบบบรรจุสุก
พร้อมรับประทานจากสหรัฐอเมริกา จำหน่ายที่เซ็นทรัล ฟู๊ด ฮอลล์ทุกสาขาและท็อปส์ออนไลน์ ณ
เซ็นทรัล ฟู๊ด ฮอลล์ สาขาเซ็นทรัล ซิตลม เมื่อวันที่

ปันมาตรการ **กระตุ้นเกษตรกร** โค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้ง สำเร็จหรือล้มเหลว

มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร



กราฟิกมติชนรายวัน | Matchon Daily Graphic (16.12.18)

สืบเนื่องจากนโยบายด้านการเกษตรของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ล่าสุดได้มอบหมายให้ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เชิญกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาหารือร่วมกันในการหาทางดูแลปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกร โดยที่ประชุมมีมติให้หาแนวทางดำเนินการให้ราคาปุ๋ยลดลง 30% ซึ่งจะให้สหกรณ์การเกษตรที่เข้มแข็งอำเภอละ 1 แห่ง หรือประมาณ 700 แห่งทั่วประเทศ เป็นศูนย์กลางการผลิตปุ๋ยสั่งตัด (ปุ๋ยที่ใช้เฉพาะกับแต่ละพื้นที่) และปุ๋ยผสม แล้วกระจายให้กับสมาชิกนำไปใช้ รวมถึงใช้กลไกร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ 30,000 แห่งทั่วประเทศ

● ดันเกษตรกรทำปุ๋ยใช้เองลดต้นทุนการผลิต

เนื่องจากปุ๋ยเป็นปัจจัยการผลิตหลัก คิดเป็นต้นทุน 30% ของต้นทุนการผลิตทั้งหมดของเกษตรกรกว่า 30 ล้านคนทั่วประเทศ และในปัจจุบันการจำหน่ายปุ๋ยมีกลไกซับซ้อนมาก แม้ว่ากระทรวงพาณิชย์จะนำเข้าปุ๋ยซีลีนค่าควบคุม แต่เกษตรกรก็ยังซื้อปุ๋ยแพง โดยส่วนใหญ่เป็นการซื้อปุ๋ยแบบสินเชื่อ ทำให้ต้นทุนสูงชัน จึงต้องหาทางลดค่าใช้จ่าย โดยผลักดันให้สหกรณ์การเกษตร

ผลิตปุ๋ยเอง ทำให้ลดต้นทุนผลิตปุ๋ยลงได้ถึง 50% โดยเฉพาะปุ๋ยผสม และเมื่อผลิตปุ๋ยเองได้ เกษตรกรก็จะซื้อปุ๋ยได้ราคาถูกลง พร้อมกับสั่งการให้กรมการค้าภายในศึกษาเรื่องการกำหนดเพดานราคาขายปลีกขายส่งปุ๋ยทุกประเภทด้วย เพื่อให้ราคาสูงเกินสมควร

สำหรับมาตรการเหล่านี้จะต้องดำเนินการโดยทันที ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์จะไปหารือกับสหกรณ์การเกษตร กรมการค้าภายในที่ดูแลร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับร้านค้าที่ต้องขึ้นทะเบียนเป็นร้านขายปุ๋ยกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อน รวมทั้งไปเจรจากับผู้ผลิตเพื่อจัดส่งปุ๋ยเข้าไปจำหน่ายในร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ โดยกระทรวงพาณิชย์จะนำความคืบหน้าในเรื่องการแก้ไขปัญหาปุ๋ยเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบในสัปดาห์นี้ (18 ธันวาคม 2561) และคาดว่าจะทุกอย่างจะเห็นผลภายใน 1-2 เดือนนี้

โดยปัจจุบันมูลค่าตลาดปุ๋ยเคมีอยู่ที่ 98,000 ล้านบาท หากลดลง 30% จะลดค่าใช้จ่ายของเกษตรกรลงได้เกือบ 30,000 ล้านบาท

นอกจากนี้ นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้มีการประสานกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

(เอสเอ็มอีแบงก์) ปล่อยให้ปล่อยสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยต่ำพิเศษให้กับเกษตรกรผ่านสหกรณ์การเกษตร เพื่อให้เกษตรกรนำไปซื้อปุ๋ย และกรณีซื้อผ่านร้านค้าของรัฐจะมีโลกในการให้สินเชื่อด้วย ซึ่งได้มอบหมายให้แต่ละหน่วยงานไปคิดวิธีในการดำเนินการแล้ว ขณะเดียวกันทางบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สนใจที่จะผลิตปุ๋ยขายในตลาด และอาจจะเป็นผู้ผลิตปุ๋ยรายใหม่ โดยมั่นใจว่าจะผลิตปุ๋ยได้ในราคาที่ถูกลง เนื่องจากวัตถุดิบบางอย่างมีพร้อมอยู่แล้ว

● เข็มมาตรการพักหนี้เป็นของขวัญปีใหม่

นอกจากนี้กระทรวงเกษตรฯ ได้เตรียมเสนอโครงการพักต้นเงินกู้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีหนี้ค้างไม่เกิน 3 แสนบาท พักดอกเบี้ย 3% เป็นเวลา 1 ปี เพื่อให้มีการปรับโครงสร้างหนี้แบบเดียวกับลูกหนี้ ของสมาชิกธนาคาร ธ.ก.ส. ตามนโยบายของ **นายถาวร บุญราช** รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ต้องการช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มนี้เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ จึงให้กรมไปรวบรวมมูลหนี้ตามที่เกษตรกรเรียกร้อง เนื่องจากเกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์เหล่านี้ไม่ได้เป็นลูกหนี้ของ ธ.ก.ส.

คาดว่าจะสามารถเสนอมาตรการดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุม ครม. เพื่อจัดทำงบประมาณนำมาชดเชยอัตราดอกเบี้ย 3% ให้สหกรณ์ประมาณ 2,269 ล้านบาท จากมูลหนี้เงินต้น 80,144 ล้านบาท ได้ทันภายในเดือน ธันวาคมนี้ ซึ่งตัวเลขมูลหนี้ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 จำนวน 71 จังหวัด กลุ่มสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรรวม 1,892 แห่ง สมาชิก 754,388 ราย มีสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีหนี้ ค้างไม่เกิน 3 แสนบาท ทั้งนี้กรมได้สั่งให้ ธ.ก.ส.ตรวจสอบรายชื่อเพื่อป้องกันความซ้ำซ้อนกับโครงการปรับโครงสร้างหนี้ของลูกค้ ธ.ก.ส. ซึ่งอยู่ระหว่างการหารือกับสำนักงานประมาณว่าจะใช้เงินก้อนไหนมาชดเชยดอกเบี้ย จะเป็นงบกลางหรือจากที่ใด

ส่วนการลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีนั้น รัฐมนตรีเกษตรฯ ได้สั่งการให้เชื่อมโยงสหกรณ์การเกษตรที่มีศักยภาพในแต่ละจังหวัดและอำเภอเพื่อร่วมโครงการปุ๋ยสั่งตัดของรองนายกรัฐมนตรี ที่ได้ให้กระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงพาณิชย์หารือร่วมกัน เนื่องจากปุ๋ยสั่งตัดเป็นต้นทุนสำคัญในการผลิตถึง 30-40% หากสามารถจัดทำปุ๋ยสั่งตัดได้ จะทำให้ได้ปุ๋ยที่ตรงกับความต้องการพืช ซึ่งก่อนหน้านี้ทางกรมเคยหารือร่วมกับ ธ.ก.ส. เพื่อสนับสนุนเงินอุดหนุนค่าปุ๋ยสั่งตัดให้เกษตรกร 500 กว่าแห่งเข้าร่วมโครงการทำปุ๋ยสั่งตัด เมื่อเป็นนโยบายก็จะทำให้การขับเคลื่อนเร็วขึ้นและเพื่อรองรับกับการผลิตในปีการผลิตหน้า

● เดินหน้าแก้ไขปัญหาข้าวโพด-ยางพารา

ในช่วงนี้ทางรัฐบาลได้เร่งรัดให้กระทรวงเกษตรฯ แก้ไขปัญหาเรื่องข้าวโพด ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ขยายพื้นที่ดำเนินโครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูการทำนา หลังจากดำเนินการอนุมัติโครงการดังกล่าวไปแล้ว เมื่อเดือนกันยายนและตุลาคมที่ผ่านมา เพื่อลดความเสี่ยงของเกษตรกรในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม อาทิ การปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวนาปรัง เป็นการปลูกข้าวโพด เนื่องจากมีปริมาณผลผลิตข้าวมากเกินความต้องการเกือบ 2 ล้านตันต่อปี ขณะเดียวกันผลผลิตข้าวโพดน้อยกว่าความต้องการถึง 2-3 ล้านตันต่อปี อย่างไรก็ตามยังมีจังหวัดที่มีศักยภาพปลูกข้าวโพดเพิ่มเติมและมีความพร้อมในการรับซื้อผลผลิตอีก 4 จังหวัด ได้แก่ เลย มุกดาหาร ยโสธร และอำนาจเจริญ นอกจากนี้ สมาคมประกันวินาศภัยไทยและธนาคาร ธ.ก.ส. ยังพร้อมและยินดีสนับสนุนในการเข้าร่วมโครงการด้วย

ที่ผ่านมา **นายถาวร บุญราช** รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ได้สั่งการให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ ติดตามจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการสานพลังประชารัฐฯ ในพื้นที่ โดยได้สอบถามสถานการณ์กับ

เกษตรและสหกรณ์จังหวัด โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนเกษตรกรที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ และจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ โดยพยายามเร่งรัดให้มีผู้เข้าร่วมโครงการ ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และมีการเข้าพบหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัด โดยขอให้ผู้ว่าฯ กำชับนายอำเภอในการขับเคลื่อนโครงการ และให้ผู้ตรวจราชการกลับไปรายงานผลการตรวจติดตามโครงการต่อปลัดกระทรวงเกษตรฯ อีกทั้งให้ประชุมทำความเข้าใจโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา กับเกษตรอำเภอและเกษตรตำบลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งแจ้งทำความเข้าใจกับเกษตรกรในพื้นที่

“ตอนนี้กำลังเร่งรัดการสมัครของเกษตรกรใน 37 จังหวัด จากการสำรวจความต้องการในพื้นที่ 1,023,276 ไร่ มีผู้สมัครแล้ว 768,120 ไร่ หรือคิดเป็น 75.06% ของพื้นที่สำรวจ ยังคงเปิดรับสมัครถึงวันที่ 15 มกราคม 2562 จึงสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเร่งรัดเชิญชวนให้เกษตรกรสมัครร่วมโครงการเพิ่มให้ครบตามจำนวนพื้นที่สำรวจ นอกจากนี้ได้จัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวทั้งระดับจังหวัดและอำเภอให้วางแผนการเพาะปลูก คาดการณ์ปริมาณผลผลิต รวมถึงจัดเครื่องจักรกลสนับสนุนการเพาะปลูกทุกพื้นที่ แล้วให้รายงานความคืบหน้ามายังศูนย์ปฏิบัติการส่วนกลางทุกวัน”

● เร่งผลักดันถนนยางพาราลดปัญหายางล้น

สำหรับโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราของหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ ขณะนี้ได้มีประกาศกระทรวงเกษตรฯ เรื่องขออนุญาตก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพาราธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว ด้วยกระบวนการ Mix in Place หรือการดำเนินการก่อสร้างได้เอง โดยใช้รถเกลี่ยดินในการผสม เหมาะสำหรับถนนที่มีปริมาณงานไม่เกิน 30,000 ตารางเมตร หรือความยาวไม่เกิน 5 กิโลเมตร โดยให้หน่วยงานรัฐดำเนินการตามขออนุญาตซึ่งสามารถใช้เป็นคู่มือดำเนินการก่อสร้างด้วยตนเองหรือจ้างเหมาก่อสร้างได้ตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยใช้วัสดุยางพาราสดจากเกษตรกรชาวสวนยางผ่านสถาบันเกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) รับรองได้โดยตรง พร้อมทั้งได้แจ้งให้เกษตรกรและสหกรณ์จังหวัด และ กยท.แต่ละจังหวัดนำประกาศดังกล่าวไปประสานงานกับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนให้มีการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป ตลอดจนได้มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ ทุกคนต้องลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานตามประกาศดังกล่าวนี้ด้วย หากพบปัญหาอุปสรรคให้แจ้งส่วนกลางทราบทันที

ล่าสุด **พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา** นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการถนนยางพาราและผลิตภัณฑ์การแปรรูปจากยางพารา ณ จังหวัดบึงกาฬ พร้อมสาธิตการฉีดจากหัวฉีดการสร้างถนนยางพารา โดยพบว่าอัตราส่วนในการทำถนนยางพาราดินซีเมนต์ 1 ตารางเมตร ใช้ยางพาราสด 2 กิโลกรัม ผสมสารเคมีและปูนซีเมนต์ 20 กิโลกรัม ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) บึงกาฬได้ดำเนินการเริ่มโครงการถนนพาราซีเมนต์เมื่อ 2 ปีก่อน ณ บ้านตาลเดี่ยว จ.บึงกาฬ ระยะทาง 300 กิโลเมตร เป็นถนนระหว่างตำบลโดยมีคุณสมบัติที่ปลอดภัย ป้องกันการซึมผ่านของน้ำได้ดี ซึ่งรัฐบาลสนับสนุนให้มีการนำงานวิจัยมาใช้ในการพัฒนายางพารา เพื่อทำให้ราคายางพาราปรับตัวเพิ่มขึ้น ไม่ให้มีผลผลิตออกมามากจนตลาดจนเป็นปัญหาอย่างที่ผ่านมา

● กยท.หนุนใช้ยางในประเทศ

มาตรการสนับสนุนการใช้ยางพาราในประเทศ ที่ล่าสุด **นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท** รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า ยืนยันในหลักเกณฑ์เดิมว่าบริษัทผลิตยางล้อที่จะได้รับอุปถัมภ์ของกยท.เพื่อมอบให้

กับประชาชน ต้องเป็นบริษัทที่ซื้อผ่าน กยท. หรือสถาบันเกษตรกรที่ กยท. เป็นผู้รวบรวมให้เท่านั้น ซึ่งกติกานี้จะสามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้โดยตรง หากไม่มีกติการะบุไว้ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์อาจเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งจะคำนวณกับวัตถุประสงค์ของรัฐบาลที่ได้กำหนดไว้

“การเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้นี้ ไม่ได้มีปัญหอะไร แต่อาจติดอยู่ในเรื่องของบริษัทข้ามชาติ ที่ยังคงขึ้นกับการซื้อแทรกจากต่างประเทศ อาทิ สิงคโปร์ เป็นต้น แต่อย่างที่บอกเป็นของเกษตรกรไทย จึงตั้งข้อสังเกตว่าไม่บริษัทเหล่านั้นถึงไม่ซื้อจากเกษตรกร หรือซื้อจาก กยท. โดยตรง ซึ่งถ้าบริษัท ยาล้อย่างภายในประเทศก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้อยู่แล้ว ไม่ได้มีการปิดกั้นแต่อย่างใด ขึ้นอยู่ที่ว่าทางบริษัทจะสนใจเข้าร่วมหรือไม่เท่านั้น”

ทั้งนี้จากการตรวจสอบ ขณะนี้มีบริษัทที่ยาล้อย่างเข้าร่วมโครงการแล้ว 5 ยี่ห้อ ได้แก่ ยี่ห้อคัสโตน, ยี่ห้อโอดานี, ยี่ห้อโออาร์ซี, ยี่ห้อแม็กซ์ และยี่ห้อ เอ็น.ดี. รับเบอร์ นอกจากนี้ 5 รายนี้แล้วยังมีบริษัทผลิตรายอื่นสนใจเข้าร่วมโครงการ แต่อาจจะยังติดในเรื่องของกระบวนการซื้อขายยาพารา ทั้งนี้ สามารถแจ้งข้อมูลการขอเข้าร่วมเพื่อซื้อภายในประเทศกับทาง กยท. ได้ พร้อมแจ้งความประสงค์ขอเข้าร่วมโครงการ ทาง กยท. จะพิจารณาข้อมูลและดำเนินการต่อไป

●เตรียมปลดสต็อกข้าวตันราคา

ยันปี'62หอมมะลียังพุ่ง

ไทยต้องเตรียมส่งออกข้าวทั้งหมดรวม 324,000 ตัน ภายในเดือนมกราคม 2562 ซึ่งถือเป็นข้าวดีสำหรับชาวนาและตลาดข้าวของไทย เพราะมีกำลังซื้อข้าวไทยจากต่างประเทศเข้ามาอย่างต่อเนื่องในปริมาณมาก โดยตลาดต่างประเทศจะช่วยรองรับผลผลิตข้าวในปีที่จะออกสู่ตลาดในช่วงสิ้นปีนี้ ผู้ส่งออกข้าวจะต้องซื้อข้าวเปลือกจากชาวนาเพื่อส่งมอบข้าวปริมาณมากในระยะเวลาสั้น จึงเป็นการช่วยระบายข้าวฤดูกาลใหม่ได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลดีต่อชาวนาที่ขายข้าวเปลือกได้ในราคาดี มีเสถียรภาพมากขึ้น และยังส่งผลดีต่อการค้าข้าวไทยทั้งระบบด้วย

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระบุว่า ในต้นปี 2562 กระทรวงเกษตรฯ จะสรุปตัวเลขเป้าหมายผลผลิตข้าวในปีการผลิต 2562/63 เบื้องต้นคาดว่าเพิ่มขึ้นจากปีการผลิต 2561/62 ประมาณ 1 ล้านตัน หรือมีผลผลิตข้าวทั้งปีประมาณ 33-34 ล้านตันข้าวเปลือก ซึ่งการเพิ่มขึ้นของผลผลิตข้าวคาดว่าจะไม่กระทบกับราคาที่เกษตรกรขายได้ โดยข้าวหอมมะลียังน่าจะขายได้ในราคาใกล้เคียงปีก่อนหน้า คือประมาณ 18,000 บาท/ตัน ส่วนข้าวขาวก็ลดหลั่นลงไป แต่ปัญหาราคาและผลผลิตข้าวของไทยจากนี้

ไม่น่ามีปัญหาแล้ว

โดยช่วงประมาณเดือนกันยายน-ตุลาคม จะมีขบวนการปล่อยข้าวลือตลอดทุกปี เรื่องข้าวไทย ว่ามีข้าวปริมาณมาก โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ อาจเกิดความคาดหวังให้มีการลดราคาต่ำลง กดราคาของชาวนาที่จะขายได้หลังราคาเก็บเกี่ยว กรมการค้าข้าวได้ลงพื้นที่ทุกครั้งที่ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่มีข้าวข้าเต็มชาวนา ปรากฏว่าปริมาณข้าวไทย โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิไม่ได้มีมากเกินความต้องการ ซึ่งความจริงยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคในตลาดโลก รวมถึงขณะนี้ไทยมีสต็อกข้าวจากการจำหน่ายเหลืออยู่ส่งผลให้ราคาข้าวจากนี้ต่อไปไม่น่ามีปัญหา ชาวนายังคงขายได้ราคาใกล้เคียงปีนี้นั่นเอง

นอกจากความประณีตในเรื่องของการประกอบอาชีพของชาวนามีมากขึ้นพร้อมกับภาคเอกชน โดย นายเจริญ ลิ่ววัฒน์กิติ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เริ่มเข้ามาทำโครงการประชารัฐเรื่องข้าวกับกระทรวงเกษตรฯ ถือเป็นความร่วมมือที่ทำให้ความสัมพันธ์อันดีเกิดขึ้นระหว่างพ่อค้ากับเกษตรกร เพราะเมื่อร่วมมือกันทำงาน พ่อค้าหรือเอกชนก็จะเข้าใจว่าชาวนามีความเสี่ยงด้านการประกอบอาชีพ ทั้งเรื่องของผลผลิตราคา ส่วนชาวนาก็จะได้เลิกหาว่าพ่อค้าเอาเปรียบ

ขณะที่ นายแพทย์ ยังปักษ์ นายกสมคมชชาวนาและโรงสีข้าวไทย แสดงความเห็น ว่า เพิ่งผ่านฤดูเก็บเกี่ยวข้าวที่ผลผลิตออกมามากกระจุกตัวพร้อมๆ กัน เริ่มจากภาคเหนือ อีสานและภาคกลาง ช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ประมาณ 20 ล้านตัน ทำให้รู้ว่าชาวนายังประสบปัญหาเรื่องของการสูญเสียข้าวจากการเก็บเกี่ยวจำนวนมาก เพราะขณะนี้ชาวนาไทยมีอายุมากขึ้น ส่วนใหญ่เริ่มใช้เครื่องจักร เริ่มใช้รถเกี่ยวข้าว ทำให้เกิดการสูญเสียในกระบวนการเก็บเกี่ยวประมาณ 10% หากหอมมะลิราคา 18,000 บาท ชาวนาจะสูญเสียเงินจากข้าวตกสูญหายประมาณ 1,800 บาทต่อตัน

คงต้องติดตามต่อไปว่า มาตรการต่างๆ ที่ทางกระทรวงเกษตรฯ เร่งดำเนินการอยู่ในขณะนี้จะสามารถตอบโจทย์ปัญหาและความต้องการของประชาชนได้ขนาดไหน ซึ่งหลายปีที่ผ่านมา ทางกระทรวงเกษตรฯ ได้ออกมาตรการมาแล้วหลายครั้ง แต่ก็ดูเหมือนว่าไม่ค่อยประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร

ดังนั้น จึงต้องติดตามดูว่าของขัญปีใหม่ที่กระทรวงเกษตรฯ มอบให้พี่น้องเกษตรกรในช่วงโค้งสุดท้ายปีนี้ จะช่วยลดทอนปัญหาที่ค้างค้างอยู่ได้หรือไม่!!

ทีมข่าวเศรษฐกิจ

ปฏิทินกิจกรรม

อนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประธานจัดงานฯ และ อาคิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ร่วมเปิดการจัดการประชุมวิชาการและการแสดงสินค้าฮาลาล “Thailand Halal Assembly 2018” ภายใต้แนวคิด “บูรณาการฮาลาลแม่นยำ ยุคเศรษฐกิจฐานชีวภาพ” ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา



สุจิตต์ โปรงใส ตรวจสอบได้ และปราศจากการคอร์รัปชัน ณ Convention Hall สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) ถ.แจ้งวัฒนะ

...
ก่อตั้งโดยบริษัท ไซริคมีคัตต์ ประชามการกรรมการบริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ ประธานเปิดงานประกาศเจตนารมณ์ “ซีพี ออลล์ องค์กรธรรมภิบาลและต่อต้านคอร์รัปชัน” แสดงพลังแห่งองค์กรธรรมภิบาล เพื่อสร้างค่านิยมการดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์

...
ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผอ.ฝ่ายส่งเสริมสินค้าท่องเที่ยว ททท. เป็นประธานเปิดศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก โนวาวิด้า (Novavida Fertility Center) โดยมี พรนันทน์ จิตะวรรโณ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จำนวนศิริ ตีรรัตน์ หนูนกภัค ประธานกรรมการ บ. เจ เอส แอลฯ อนันต์ ทวีแสงศิริ ประธาน บ.ทวิคัตต์ วายการณวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สรวินิชญ์ วายการณวิจิตร และ ซาดา เพ็ญนิกัตร์ กก.ผจก. บริษัท โนวาวิด้า ให้การต้อนรับ ณ โนวาวิด้า อินเทอร์เน็ตฟิ เมดิคอล เซ็นเตอร์ ชั้น 3 อาคารไพศาลย์ กอล์ฟ ปาร์ค



...
ชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์ กรรมการผู้จัดการ และอัมรินทร์ สิมะโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร บริษัท ซีเอสไอ จำกัด (มหาชน) และ ระวี พัวพรพงษ์ Head of The 1 Business และกมล ธนนิธพร Head of The 1 Strategic Partnership บริษัท เซ็นทรัลรีเทลคอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมผนึกกำลังให้สมาชิกทั้งฝั่ง SUSCO Smart Member และ The 1 ได้เพลิดเพลินกับการแลกของรางวัล โดยการโอนคะแนนให้กันได้ ผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ เพื่อรับสิทธิ์ต่างๆ ที่เวลา อาทิ ส่วนลดน้ำมัน ส่วนลดร้านค้า หรือคูปองเงินสดไว้ช้อปปิ้ง ฯลฯ

...
ชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์ กรรมการผู้จัดการ และอัมรินทร์ สิมะโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร บริษัท ซีเอสไอ จำกัด (มหาชน) และ ระวี พัวพรพงษ์ Head of The 1 Business และกมล ธนนิธพร Head of The 1 Strategic Partnership

...
บริษัท เซ็นทรัลรีเทลคอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมผนึกกำลังให้สมาชิกทั้งฝั่ง SUSCO Smart Member และ The 1 ได้เพลิดเพลินกับการแลกของรางวัล โดยการโอนคะแนนให้กันได้ ผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ เพื่อรับสิทธิ์ต่างๆ ที่เวลา อาทิ ส่วนลดน้ำมัน ส่วนลดร้านค้า หรือคูปองเงินสดไว้ช้อปปิ้ง ฯลฯ

ดันสหกรณ์รวมยางส่งออกหมื่นตัน กรม.อนุมัติสินเชื่อเสริมสภาพคล่อง

กรมส่งเสริมสหกรณ์ประชุม 18

สหกรณ์ชาวสวนยาง เตรียมผลักดันเป็นแม่ข่ายรวบรวมยางจากเครือข่ายสหกรณ์ชาวสวนยางอีก 154 แห่ง ดึงปริมาณยาง 100,000 ตันจากตลาดในประเทศส่งออกต่างประเทศเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางให้เกษตรกร ขณะที่คุณรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการสนับสนุนสินเชื่อจาก ธ.ก.ส.วงเงิน 5,000 ล้านบาท เสริมสภาพคล่องสถาบันเกษตรกรในการรวบรวมยางเพื่อการส่งออก ระยะเวลาดำเนินการเริ่ม 1 ธันวาคม 2561-28 กุมภาพันธ์ 2563

นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวระหว่างการประชุมชี้แจงโครงการบริหารจัดการรักษาเสถียรภาพราคายางพาราของสถาบันเกษตรกร โดยมีตัวแทนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ดำเนินการส่งออก 18 แห่ง จาก 12 จังหวัด เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ซึ่งนโยบายการรักษา

เสถียรภาพราคายางพาราของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะมุ่งเน้นสนับสนุนให้สถาบันเกษตรกรเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการแก้ไขยางพารา โดยคัดเลือกสหกรณ์ 18 แห่งที่มีความพร้อมและมีศักยภาพในการรวบรวมและแปรรูปยางพารา ทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายในการรวบรวมยางพาราจากสหกรณ์เครือข่ายอีก 154 แห่ง ปริมาณ 100,000 ตัน เพื่อดึงปริมาณยางพาราในประเทศส่งออกจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยรักษาเสถียรภาพราคายางพาราให้กับเกษตรกร

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 4 ธันวาคมที่ผ่านมา สนับสนุนสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องให้สถาบันเกษตรกร วงเงิน 5,000 ล้านบาท ผ่าน ธ.ก.ส.อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 โดยสถาบันเกษตรกร

จ่ายดอกเบี้ยร้อยละ 1 และรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ 3 ชำระคืนภายใน 12 เดือนนับตั้งแต่วันรับเงินกู้ ระยะเวลาดำเนินการโครงการตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2561-28 กุมภาพันธ์ 2563 นอกจากนี้ยังมีเงินอุดหนุนจ่ายขาดเพื่อเป็นค่าบริหารจัดการให้กับสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งเงินส่วนนี้ ทางกรมส่งเสริมสหกรณ์จะต้องทำรายละเอียดชี้แจงว่าค่าบริหารจัดการก็โลกรัมละ 2 บาทนั้น มีข้อมูลสนับสนุนและมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด เพื่อทำข้อตกลงกับสำนักงบประมาณอีกครั้ง คาดว่าจะมีความชัดเจนในเร็ว ๆ นี้

“สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะต้องทำแผนการรวบรวมยางพาราที่ต้องมีปริมาณเพิ่มขึ้นจากแต่เดิมที่สหกรณ์เคยดำเนินการ โดยต้องรวบรวมตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2561-31 มีนาคม 2561 และต้องรับซื้อยางพาราจากเกษตรกรสมาชิกที่ขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรชาวสวนยางกับ กยท. แล้วเท่านั้น และจะต้องมีหลักฐานการสั่งซื้อและส่งออก โดยสหกรณ์อาจจะเป็นผู้ส่งออกเองหรือทำธุรกิจกับบริษัทเอกชน เพื่อนำมาประกอบการยื่นขอรับเงินกู้จาก ธ.ก.ส. และขอรับเงินอุดหนุนค่าบริหารจัดการ

โดย ธ.ก.ส.จะจ่ายเงินตามแผนการรวบรวมและโอนเงินให้สถาบันเกษตรกร เพื่อเป็นค่าบริหารจัดการตามหลักฐานการสั่งซื้อและส่งออกยางพารา ซึ่งสหกรณ์แม่ข่าย 18 แห่งจะต้องทำหน้าที่รวบรวมยางจากสหกรณ์เครือข่ายในแต่ละพื้นที่เพื่อส่งออกไปตลาดต่างประเทศ และจะต้องรายงานปริมาณยางพาราที่สหกรณ์แม่ข่ายและลูกข่ายเก็บรวบรวมไว้ในโกดัง ทั้งยางอัดก้อน ยาง STR 20 ยางก้อนถ้วย ยางแผ่นรมควัน และยางเครพ ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบ” รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์กล่าว.



9ปีกรมหม่อนไหม...นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน “วันคล้ายวันสถาปนากกรมหม่อนไหม เนื่องในโอกาสครบรอบ 9 ปี กรมหม่อนไหม สืบสานงานพ่อ สานต่อ งานแม่” โดยมีนางสาวศิริพร บุญชู อธิบดีกรมหม่อนไหม ให้การต้อนรับ ณ กรมหม่อนไหม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้